

ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว. ๓๗๕๗



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๕๓
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ให้ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันการร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบอีกครั้งตามบัญชีตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง และส่งคืนให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน และแจ้ง ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี รอกการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) เท่านั้น และตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการเงินเดือนเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน จึงขอแจ้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ประธานกรรมการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๕๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๑๖๐/
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรายงานตำแหน่งว่างที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งจังหวัดได้รายงานและยืนยันตำแหน่งว่างที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสงค์ให้ กสท. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่ง
ที่ว่างแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งว่าง
ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ กสท. ดำเนินการสอบแข่งขันฯ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ
ดังนี้

๑. ให้จังหวัดได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันการร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบอีกครั้งตามบัญชีตำแหน่งและอัตราว่าง
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.)
ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่างตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ และส่งคืนให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งส่งทางอีเมล local.sanha@gmail.com ด้วยอีกทางหนึ่ง

๒. ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขัน และแจ้งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี
รอการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) เท่านั้น

/๓. ให้จังหวัด ...

๓. ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการเงินเดือน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายอดิศักดิ์ นิลคง โทร ๐๖๒ ๓๔๖ ๑๘๘๙